

BIDV huy động thành công 5.000 tỷ đồng tiền gửi xanh

11:19 30/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai, sản phẩm tiền gửi xanh của BIDV đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các doanh nghiệp và ngân hàng đã thành công huy động 5.000 tỷ đồng.

Ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Là một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam, BIDV hiểu rõ trách nhiệm trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu.

Đón đầu xu thế “xanh hóa”, BIDV hiện đang áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm xây dựng ngân hàng xanh, trong đó nổi bật là phát triển các sản phẩm nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Trong hoạt động tín dụng, tính đến 31/03/2024, BIDV là một trong các tổ chức cấp tín dụng xanh lớn nhất thị trường với tổng dư nợ đạt 73.394 tỷ đồng, chiếm 4% tổng dư nợ tín dụng của BIDV với tổng số 2.069 dự án/phương án xanh của 1.698 khách hàng.

Trong hoạt động huy động vốn, tiếp nối thành công của đợt phát hành trái phiếu xanh năm 2023, BIDV đã triển khai sản phẩm tiền gửi xanh vào tháng 6/2024 nhằm huy động nguồn lực cho các dự án giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Với sản phẩm tiền gửi xanh, BIDV cam kết sử dụng toàn bộ số tiền huy động được để tài trợ cho các dự án xanh (năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và công trình xanh), góp phần bảo vệ môi trường cũng như thúc đẩy ý thức về phát triển bền vững trong cộng đồng.



Thành công của tiền gửi xanh tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển bền vững của BIDV.

Ngay từ khi ra mắt, tiền gửi xanh đã nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tiền gửi xanh có các kỳ hạn gửi linh hoạt từ 06 tháng trở lên. Doanh nghiệp sử dụng Tiền gửi xanh sẽ được BIDV cấp giấy chứng nhận, đồng thời BIDV cũng sẽ công bố minh bạch các dự án sử dụng nguồn vốn huy động từ sản phẩm trên website chính thức của ngân hàng (www.bidv.com.vn).

Việc huy động thành công 5.000 tỷ đồng chỉ sau hơn 2 tháng triển khai là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững của các doanh nghiệp tham gia đồng hành. Hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp hướng tới trách nhiệm với môi trường đồng thời cũng được nâng cao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển mới.

Thành công của tiền gửi xanh tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển bền vững của BIDV, đồng thời là dấu hiệu tích cực cho thấy động thái cụ thể của các doanh nghiệp đối với môi trường và mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh vai trò là kênh đầu tư an toàn giúp gia tăng giá trị, các sản phẩm Tài chính xanh nói chung và tiền gửi xanh nói riêng còn giúp tận dụng tối đa nguồn lực để phục vụ các dự án có lợi cho cộng đồng và xã hội.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bidv-huy-dong-thanh-cong-5000-ty-dong-tien-gui-xanh>